

HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

những nguyên nhân một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch trong quý I để rà soát lại các biện pháp khắc phục trong quý II; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tập trung giải quyết các hồ sơ tồn đọng và rà soát lại hồ sơ đối với người có công; đánh giá đúng, thực chất mô hình trường học mới. Về dự thảo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình, cần nghiên cứu, phân tích, chỉ rõ những chỉ tiêu giai đoạn trước tại sao chưa đạt để đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển cho phù hợp trong thời gian tới; bổ sung vào quy hoạch một số lĩnh vực; mở rộng lấy ý kiến góp ý vào dự thảo của một số tổ chức xã hội; xem lại một số nội dung, số liệu; chú trọng mục tiêu đào tạo nghề cho phát triển công nghiệp. Đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế tập thể cần làm rõ vai trò, đóng góp của kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế; kết quả hoạt động của các HTX sau khi thực hiện chuyển đổi theo luật; hiệu quả của tổ hợp tác; trọng mục tiêu phát triển đa dạng loại hình và chú trọng vào một số loại hình HTX có tiềm năng, phát triển; xây dựng lộ trình phát triển kinh tế tập thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; các mục tiêu nêu trong đề án cần rõ nét, cụ thể hơn, điều chỉnh lại các số liệu. Về việc triển khai các hồ sơ tồn đọng và đề xuất cơ chế tạo nguồn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, các đại biểu cho rằng đây là chủ trương đúng, tỉnh cần có nguồn lực đầu tư cho thành phố. Việc thực hiện các mục tiêu cần phải thận trọng, có lộ trình để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, đề án. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện. Trước mắt, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất vụ xuân bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, sâu hại. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; rà soát

hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh; các mục tiêu nêu trong đề án cần rõ nét, cụ thể hơn, điều chỉnh lại các số liệu. Về việc triển khai các hồ sơ tồn đọng và đề xuất cơ chế tạo nguồn xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, các đại biểu cho rằng đây là chủ trương đúng, tỉnh cần có nguồn lực đầu tư cho thành phố. Việc thực hiện các mục tiêu cần phải thận trọng, có lộ trình để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với nội dung các dự thảo báo cáo, đề án. Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017 của tỉnh, thống nhất triển khai thực hiện. Trước mắt, UBND tỉnh, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo tổ chức tốt sản xuất vụ xuân bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, sâu hại. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới; rà soát

những xã chưa đạt, tiến hành phân loại, từ đó có hướng tháo gỡ cụ thể. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cơ sở, phát huy nguồn lực nội tại kết hợp các cơ chế, chính sách của tỉnh để đầu tư xây dựng nông thôn mới, làm sao phải khơi dậy phong trào trong cộng đồng để người dân tích cực, tự nguyện tham gia xây dựng các công trình nhóm 1, xây dựng cơ sở hạ tầng ở cụm dân cư, thôn xóm, không trông chờ, ỷ lại vào cơ chế hỗ trợ của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình, dự án thu hút đầu tư vào tỉnh. Rà soát lại các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư để có những điều chỉnh phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư phát triển dịch vụ, nông nghiệp. Chỉ đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế. Khẩn trương đánh giá mật được và chưa được của mô hình trường học mới. Tập trung cao chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ, đề rõ mục tiêu phấn đấu xây dựng nhà ở cho người có công. Thực hiện đồng

bộ các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống tội phạm, ma túy và phòng, chống tham nhũng. Đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế tập thể, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trình HĐND tỉnh xem xét. Cần phải xây dựng đề án chu đáo, đánh giá thực chất về kinh tế tập thể, nhất là HTX dịch vụ nông nghiệp. Xem xét lại cách diễn đạt, các mục tiêu cụ thể trong dự thảo phải phù hợp với điều kiện thực tế, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất coi trọng phát triển tất cả các loại hình kinh tế tập thể nhưng phải phù hợp với điều kiện sản xuất. Đối với các HTX dịch vụ nông nghiệp, cần có giải pháp tiếp tục đổi mới, phát triển mạnh mẽ các HTX phi nông nghiệp, đặt vị trí đúng mức đối với loại hình quỹ tín dụng nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương từ năm 2018 trở đi xây dựng quỹ hỗ trợ HTX. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ các loại hình HTX phải trên cơ sở tạo điều kiện, nâng đỡ để phát triển chứ không phải cấp phát, bao cấp. UBND tỉnh xây dựng mức, thời gian hỗ trợ để trình HĐND tỉnh xem xét,

quyết định. Đối với dự thảo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, bổ sung, hoàn chỉnh trình HĐND tỉnh xem xét. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng phát triển công nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên hàng đầu cùng với dịch vụ để cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế, tạo nguồn lực cơ cấu lại nông nghiệp, đầu tư phát triển nông thôn. Quy hoạch phát triển của tỉnh đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và bảo đảm tính khả thi. Đối với việc xin chủ trương và đề xuất cơ chế tạo nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng thành phố Thái Bình đạt tiêu chí đô thị loại I, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần phải bảo đảm quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch sử dụng đất, các hạ tầng khác và nhận được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, trong nhân dân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao lại cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành nghề thành phố báo cáo cụ thể để xem xét, quyết định. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung công tác cán bộ.

Chiều ngày 30/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức họp mặt, chia tay các đồng chí: Đại tá Trần Xuân Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh; Đại tá Đỗ Trung Kiên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Thượng tá Trần Văn Đình, Phó Trưởng phòng Cửu hồ, cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình; Thượng tá Trần Văn Đình, Phó Trưởng phòng Cửu hồ, cứu nạn, Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh BĐBP được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thái Bình. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh dự buổi gặp mặt. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp tích cực của Đại tá Trần Xuân Hiệp và Đại tá Đỗ Trung Kiên cùng với lực lượng BĐBP Thái Bình đã

tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định khu vực biên phòng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tới Đại tá Nguyễn Văn Thủy và Thượng tá Trần Văn Đình được giao nhiệm vụ mới, mong các đồng chí nhanh chóng nắm bắt tình hình đơn vị, đóng góp công hiến tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng, xây dựng lực lượng BĐBP Thái Bình vững mạnh toàn diện. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Xuân Hiệp cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể, các địa phương thời gian qua đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho lực lượng BĐBP Thái Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Nguyễn Văn Thủy hứa trên cương vị công tác mới sẽ đoàn kết cùng tập thể Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng bám sát địa bàn, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên phòng tỉnh.

Cá chết trên sông Vĩnh Trà do ô nhiễm nguồn nước

Ngày 30/3, Sở Tài nguyên và Môi trường có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nguyên nhân ô nhiễm nguồn nước một số tuyến sông trên địa bàn thành phố Thái Bình, trong đó xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết trên sông Vĩnh Trà thời gian qua là do ô nhiễm nguồn nước.

Như Báo Thái Bình đã đưa tin, theo phản ánh của người dân, tình trạng cá chết rải rác trên sông Vĩnh Trà xuất hiện từ chiều ngày 21/3. Mặc dù số lượng cá chết không nhiều nhưng quá trình phân hủy đã gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống của người dân. Sau khi kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh vào cuộc, phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân cá chết. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) đã kiểm tra, lấy mẫu xác minh. Kết quả cho thấy hiện tượng cá chết phát sinh từ sông Bạch, đoạn từ cầu Mùa đến chân cầu Phúc Khánh theo dòng chảy chảy vào bờ nam sông Vĩnh Trà do động lực dòng chảy của sông Pa-ri lớn hơn sông Bạch. Phân tích chất lượng nước mặt, nước chảy và kết quả phân tích mẫu cá chết của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), cơ quan chức năng xác định cá chết không phải do dịch bệnh mà do ô nhiễm nguồn nước. Qua kiểm tra, chất lượng nước thải một số nguồn thải lớn trên địa bàn thành phố Thái Bình tại Công ty TNHH May



Nien Hsing, Công ty TNHH Công nghiệp Sheng Fang cho kết quả phân tích thống số đạt so với quy chuẩn quốc định; trạm xử lý nước thải tập trung phân khu Đai Tín có thống số DO vượt nhẹ 1,18 - 1,42 lần QCVN 40:2011-BTNMT cột A. Riêng trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh tại vị trí cửa xả trước khi xả ra sông Bạch có độ màu vượt 2,2 - 2,5 lần, COD vượt 2,47 - 2,6 lần, coliform vượt 2,8 - 2,93 lần so với QCVN 40:2011-BTNMT cột A.

Đặc biệt, 17 giờ ngày 22/3, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh) tổ chức kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, nước thải các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Kết quả kiểm tra phát hiện hệ thống thoát nước mặt của khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, đoạn từ cuối đường Bùi Viện ra đường Nguyễn Doãn Cử có lưu lượng nước xả lớn, qua hệ thống sông Đoàn Túc (xã Phú

Xuân) xả ra sông Bạch tại vị trí cầu Mùa. Ngoài ra, thời tiết trong ngày 22/3 trời quang, không mưa nên có thể khẳng định nguồn nước nêu trên phát sinh từ việc xả thải không đúng quy định từ khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh. Kết quả phân tích chất lượng nước thải cho thấy độ màu vượt 3,0 lần, COD vượt 6,1 lần, TSS vượt 2,12 lần, Fe vượt 1,62 lần, NH4+ vượt 2,5 lần, tổng N vượt 1,6 lần, tổng P vượt 1,03 lần, coliform vượt 5,46 lần so với QCVN 40:2011-BTNMT cột A.

Trên cơ sở kiểm tra, phân tích, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do đoạn sông này tiếp nhận trực tiếp một số nguồn nước thải công nghiệp xử lý chưa đạt quy chuẩn quy định, đặc biệt hiện tượng xả trộm nước thải không qua xử lý vào hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh và một phần nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý của các khu dân cư dọc tuyến sông. Lưu lượng của nguồn thải này chảy vào sông quá lớn, vượt quá khả năng tự làm sạch sông, gây ô nhiễm hữu cơ tạo nên hiện tượng phú dưỡng. Hiện tượng này kết hợp với yếu tố thời tiết thay đổi làm cho một số loài tảo phát triển dẫn đến hàm lượng oxy hòa tan (DO) trong nước giảm gây chết cá. Ngoài ra, việc người dân vứt rác thải sinh hoạt bừa bãi xuống sông cũng là nguyên nhân gây ách tắc dòng chảy và ô nhiễm nguồn nước.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước một số tuyến sông trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố thực hiện rà soát, đầu tư triệt để nước thải công nghiệp của cụm công nghiệp Phong Phú vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh; Công ty Môi trường và Công trình đô thị tiến hành vớt triệt để rác thải sinh hoạt trên các tuyến sông thuộc địa bàn thành phố; rà soát toàn bộ cửa xả nước thải sinh hoạt dân cư ra các tuyến sông nêu trên; tiếp tục rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra cơ sở có nguồn xả thải lớn ra các tuyến sông trên địa bàn thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

suy tôn liệt sĩ, 56 hồ sơ còn lại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Chỉ đạo, các cấp có thẩm quyền xem xét trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến cụ thể. Đối với 282 hồ sơ thương binh là quân nhân, đơn vị C60, thanh niên xung phong, dân quân du kích còn tồn đọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một số đơn vị liên quan đã tiếp nhận hồ sơ, xem xét trình cấp trên giải quyết. Riêng với 276 hồ sơ đề nghị xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH còn tồn đọng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh hướng dẫn các bà mẹ và thân nhân hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cho UBND tỉnh đề nghị các bộ, ngành chức năng trình Chủ tịch nước quyết định phong tặng 12 bà mẹ, truy tặng 79 bà mẹ, 20 trường hợp đang làm các thủ tục trình cấp có thẩm quyền truy tặng; hướng dẫn, giải thích 103 trường hợp không đủ điều kiện xác nhận phong tặng, truy tặng; còn 62 trường hợp tồn đọng do có mâu thuẫn tranh chấp tiếp tục được xem xét giải quyết. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận cố gắng, nỗ lực của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và huyện trong quá trình rà soát, giải quyết hồ sơ tồn đọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ còn tồn đọng, trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, khách quan, đúng quy định, phấn đấu đến ngày 15/4 giải quyết dứt điểm số hồ sơ thuộc 3 nhóm đối tượng còn tồn đọng. Cũng tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã nhất trí với danh sách 20 hồ sơ đủ điều kiện để nghị xác nhận liệt sĩ theo diện hồ sơ tồn đọng. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sớm đăng tải danh sách 20 hồ sơ trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho ý kiến cụ thể.

AgResults logo and text: Dự án Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults. Mời đăng ký tham gia dự án.

Cơ quan Quản lý dự án "Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults" (AVERP) - Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV - xin kính mời các đơn vị quan tâm tham gia vào một cuộc thi cấp quốc gia nhằm kiểm định hiệu quả của Cơ chế "Hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả" để nhân rộng các sáng kiến công nghệ canh tác lúa làm giảm khí nhà kính phát thải từ quá trình canh tác lúa. Dự án sẽ được triển khai tại tỉnh Thái Bình thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn 2017 - 2021.

Các đơn vị quan tâm vui lòng truy cập đường link www.snv.org/project/agresults-vietnam-emissions-reduction-pilot để tải về toàn bộ nội dung của Hồ sơ mời nộp Đề xuất của dự án bao gồm các thông tin cần thiết và quy chế cuộc thi cũng như mẫu đăng ký tham gia. Khi nộp Hồ sơ đăng ký tham gia, các đơn vị quan tâm phải tuân thủ các yêu cầu của Hồ sơ, bao gồm quy trình và hướng dẫn nộp đề xuất.

Hạn chót nhận hồ sơ đăng ký tham gia có đầy đủ chữ ký là trước: 17.00 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2017. Các đơn vị nộp hồ sơ qua thư điện tử đến địa chỉ email infoagresults@snv.org, tiêu đề thư điện tử phải ghi rõ: "Hồ sơ đăng ký tham gia Dự án Sản xuất Lúa bền vững và Giảm phát thải Khí nhà kính AgResults".

Cơ quan Quản lý Dự án cũng các tổ chức thành viên của Ban quản lý Dự án AgResults sẽ xem xét và sàng lọc các hồ sơ theo các tiêu chí được mô tả trong Hồ sơ mời nộp Đề xuất. 15 hồ sơ đáp ứng tốt nhất các tiêu chí lựa chọn sẽ được mời tham gia dự án.

Chúng tôi đánh giá cao sự hưởng ứng kịp thời của các đơn vị quan tâm và mong muốn được hợp tác với Quý đơn vị để thực hiện thành công dự án quan trọng này.

www.agresults.org
www.snv.org/project/agresults-vietnam-emissions-reduction-pilot
infoagresults@snv.org

THÔNG BÁO
Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất một lần và tài sản gắn liền với đất tại (trụ sở cũ của Ban Chi huy Quản sự thành phố Thái Bình) phường Đề Bá, thành phố Thái Bình như sau:
- Diện tích: 1.579,3m² (một nghìn năm trăm bảy mươi chín mét vuông);
- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 22/3/2017 đến 24/4/2017; (Giờ hành chính các ngày làm việc).
- Giá khởi điểm khu đất đấu giá: 19.051.608.140 đồng (Mười chín tỷ không trăm năm mươi một triệu sáu trăm linh tám nghìn một trăm bốn mươi đồng)
- Khoản tiền đặt trước: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).
Người tham gia đấu giá là:
+ Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê theo quy định tại điểm c, điểm d Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích xây dựng công trình kinh doanh thương mại và dịch vụ, ưu tiên các dự án phục vụ công cộng, kinh doanh thương mại; không chia lỗ để xây dựng nhà ở;
+ Quy định một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.
Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản
Địa chỉ: Số 06 phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.743.199

THÔNG BÁO TIN TRẢ THƯỞNG
GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỄN BẮC
BÁN TẠI THÁI BÌNH
Mở thưởng ngày 22 tháng 3 năm 2017
Số trúng thưởng: 70175
CHÚC MỪNG
* 1 khách hàng trúng quán tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng và 1 vé giải phụ của giải đặc biệt trị giá 20 triệu đồng.
* 1 khách hàng trúng quán tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng
Số tiền là 2 tỷ 20 triệu đồng
Khách hàng đã ủng hộ Quỹ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình
Số tiền 4 triệu đồng
CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH